
 (ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจ าปี   2565 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2565 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น.  เลิกประชุมเวลา  16.40   น. 
ผู้มาประชุม 

1 นายประวิด ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
2 นายวิทูล พณิชนันทเวช รองประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
3 นายณรงค์ รัตนวิเชียรศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
4 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
5 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
6 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
7 นายณรงค์ หอมหวาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
8 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
9 นางพัชรี ภู่สิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

10 ร้อยตรี ด ารง ขอบเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
11 นายอัศวิน เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
12 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ผู้ไม่มาประชุม   
1 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว (ลากจิ) 

เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี  
2 นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม รองนายกเทศมนตรี 
3 นางกลิน่แก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
4 นางสาวละเอียด ขันเงิน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
6 นายพิทยาธร แก้วหลวง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

10 นางณิชกานต์ โทนแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
11 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
12 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

    
 

/ เริ่มประชุม ………………. 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี 2565 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  ก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี  ๒๕65  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕65  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  2565 ถึงวันที่  2  มีนาคม ๒๕65      

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. ๒562   จึงประกาศเปิดสมัยประชุม
สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์  2 มีนาคม 2565  ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕65  
นายประวิด  ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -   ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวิด ตุ่นทอง   1. เนื่องจาก นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตลากิจ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้รับทราบ ครับ       
  2. ด้วย นางสาวสุรีย์พร  อ่อนละมลู  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาล
ต าบลวังกะพ้ี  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขอเชิญคุณสุรีย์พร  อ่อนละมูล 
ได้กล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยครับ  

นางสาวสุรีย์พร  อ่อนละมลู   -  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  คณะผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านคะ      ดิฉัน 

นางสาวสุรีย์พร  อ่อนละมูล  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
ได้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นัก
บริหารงานทั่วไป) เทศบาลต าบลวังกะพ้ี  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  จะ
เดินทางไปรับต าแหน่งใหม่  ในวันที่   1  มีนาคม  2565   ก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุก
ท่าน   ที่สะดวกไปร่วมส่งและให้ก าลังใจ   ดิฉันก็ได้รับราชการอยู่เทศบาลต าบลหาด
เสี้ยว มาประมาณ 16 ปี ก็รู้มีความรัก ความผู้พันกับองค์กรฯ เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 
ดิฉันขอกราบขอบคุณที่ให้ความรัก ความอุ่น ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ ขอขอบคุณมาก
คะ 

ทีป่ระชุม          - รับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี  2  ……… 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจ าปี   2564 

            เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564 
นายประวิด ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจรายงานการประชุมฯ ดูว่า    
ประธานสภาเทศบาล จะแก้ไขอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ผมจะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

ว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้รับรอง จ านวน    10  เสียง 
มีผู้ไม่รับรอง จ านวน     -    เสียง  

     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จ านวน    10  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จ านวน     -    เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
นายประวิด  ตุ่นทอง  3.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2565  
ประธานสภาฯ ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกสภาเทศบาล

ได้รับทราบ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547    

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลน าปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจ าปี 

นายประวิด  ตุ่นทอง  3.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2565 
ประธานสภาฯ    เดิม สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564  มีดังนี้ 

สมัยที่  1   ตั้งแต่วันที่   12  พฤษภาคม -  10  มิถุนายน   2564 
สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   2  -  31  สิงหาคม   2564 

  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  กันยายน   2564 
  สมัยที่  4   ต้ังแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2564 
  สมัยแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  ถึงวันที ่2  มีนาคม 2565 

ขอเชิญเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2565 
 ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ       - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอก าหนดสมัย 

ประชุมสามัญ ประจ าปี  2565 ดังนี้ 
/สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่…………………..    
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สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1 - 30 พฤษภาคม  2565  

  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1 - 30  สิงหาคม   2565 
  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1 - 30  กันยายน   2565 
  สมัยแรกของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ ต้ังแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  มีนาคม 

2566   
นายประวิด  ตุ่นอทอง        -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้เสนอ ผมขอมติ 
ประธานสภาฯ ทีป่ระชุมด้วยว่า เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 และสมัยแรกของปี  

2566  ตามท่ี คุณพรพรรณ  ถาริยะ เสนอหรือไม่ถ้าไม่มี  ก็เป็นอันว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามท่ี คุณพรพรรณ  ถาริยะ   เสนอ ดังนี้ 

สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1 - 30 พฤษภาคม  2565  
  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1 - 30  สิงหาคม   2565 
  สมัยที่  4   ต้ังแต่วันที่   1 - 30  กันยายน   2565 
  สมัยแรกของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  มีนาคม 2566   

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จ านวน    10  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -    เสียง  

     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  

มีผู้เห็นชอบ จ านวน    10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -    เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
 
นายประวิด  ตุ่นทอง  3.2 ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าหนองพ่ี 
ประธานสภาฯ  สาธารณประโยชน์ เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 
ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติครับ  

นางรุ่งอรุณ  ค าโมง      เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  3.2 ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ 

ป่าหนองพ่ีสาธารณประโยชน์ เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น     เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล)  

หลักการ 
ตามที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เมื่อวันที่  9  กันยายน  2562  และได้รับการตอบรับอนุญาตให้เทศบาลต าบลหาด
เสี้ยว  เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 

/“ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ”………………….. 
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“ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ” ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  
โดยมี รหัสสมาชิกหน่วยงาน คือ 8-5640502  ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ที ่อพ.สธ. 0324/2563  ลงวันที่  21 ตุลาคม 2562  ไปแล้วนั้น 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จะต้องด าเนินการงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น หลักการ คือ “ รู้พื้นที ่ 
รู้จัก  รู้รักษ์ ” การปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์มาก าหนด
ขอบเขต  เพ่ือส ารวจทรัพยากรท้องถิ่น  โดยการบอกต าแหน่งทรัพยากร   ศึกษา    เก็บ
ตัวอย่าง บันทึกภาพ จัดท าทะเบียน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น  

ในการเลือกพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ต้องที่เป็นที่สาธารณะ ที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มคนในชุมชนและควรอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของหน่วยงาน
ที่จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

เหตุผล 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ตรวจสอบที่สาธารณะที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ของกลุ่มคนในชุมชนและควรอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  คือ 
ป่าหนองพ่ีสาธารณะประโยชน์  มีหนังสือส าคัญทางหลวง  เลขที่  4720 อยู่ในพ้ืนที่หมู่
ที่ 2 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 
240 ไร่ 57 ตารางวา  ในส่วนนี้  ประมงน้ าจืดจังหวัดสุโขทัย ได้ขอใช้พ้ืนที่ไปแล้ว
ประมาณ  150 ไร่  ดังนั้น  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงเสนอขอความเห็นชอบการใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์แห่งนี้เป็นพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ต่อไป  

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอใช้พื้นทีป่่าหนองพ่ีสาธารณะประโยชน์ฯ ดังกล่าวต่อไป 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ  ครับ 
ประธานสภาฯ  วันนั้นเรามาประชุมกันสมาชิกสภาเทศบาลฯ อาจจะมาไม่ครบ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ตามแนวทางการเลือกพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ที่เป็นพ้ืนที่

สาธารณะประโยชน์ ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มคนในชุมชนและควรอยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบดูแลของหน่วยงาน โดยเฉพาะเทศบาลฯ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่ก็จะเป็นนายอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ดูแลที่สาธารณะแห่งนี้ การขอใช้ของเราๆ 
ไม่ได้ ใช้ เป็นปลูกสร้างอาคาร เป็นการปกปักปลูกป่า ดูแลรักษา เป็นโครงการ
พระราชด าริฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย แจ้งมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๆ แจ้ง
มายังผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งมายังอ าเภอ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
และที่ส าคัญในการเลือกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการประชุมหรือลงมติเห็นชอบที่จะใช้พ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการเป็นพ้ืนที่ปก
ปัก 

/ทรัพยากรของชุมชน………………. 
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ทรัพยากรของชุมชนร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้นๆ การ
ขอใช้พ้ืนที่ของเทศบาลฯ ไม่ได้เป็นการขอใช้ปลูกสร้าง เป็นการขอใช้เป็นพ้ืนที่ปกปัก 
และบ ารุงรักษา เนื่องจาก ที่ผ่านมาติดสถานการณ์โควิด จึงท าให้โครงการล่าช้า และใน
ปี 2565 นี้ ความคืบหน้าของโครงการฯ เทศบาลได้ลงพ้ืนที่ทั้ง 7 ชุมชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และประชาคมขอความเห็นชอบจากชุมชน ในการเลือกป่าหนองพ่ีแห่งนี้ 
และก็ได้ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   อพ.สธ. เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   แล้ว เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ป่าหนองพ่ีสาธารณะประโยชน์ 
และด าเนินการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และหากสภาเทศบาลฯ เห็นชอบแล้ว
ก็จะด าเนินการเสนอให้นายอ าเภอทราบ เพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปครับ 
และหากสถานการณ์โควิดคลายลง เราก็คงจะได้ไปเข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถ์ครับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายใน
พ้ืนที่   เน้นย้ าว่าโครงการไหนที่เป็นโครงการสนองพระราชด าริฯ เทศบาลฯ จึงเห็นว่า
โครงการฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงขอน าเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไปครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ    
ประธานสภาเทศบาล ใช้พื้นที่ป่าหนองพ่ีสาธารณประโยชน์ เป็นพื้นทีป่กปักทรัพยากรท้องถิ่น  เทศบาลต าบล

หาดเสี้ยวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ส านัก
ปลัดเทศบาล)  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จ านวน    10  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -    เสียง  

     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จ านวน    10  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -    เสียง  

     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
  
นายประวิด ตุ่นทอง    3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงนิสะสม (กองช่าง) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตต ิครับ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง      เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 

(กองช่าง) 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 หมวดที่8เงินสะสมข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับการอนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
     /(1)ให้กระท าได้เฉพาะ………….. 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน หรือสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
  ประเภทตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติใหจ้่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้ง 
  ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม ่
  ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

    เหตุผล 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจะขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไป 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอยเทศบาล 6 เชื่อมซอย 

เทศบาล 7   หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยท าการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง0.50 ม. ยาว 99 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. วงเงิน
งบประมาณ  241,400.- บาท  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม ครั้ งที่  1/2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1.1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 1) 

   2. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยไทยเจริญ  หมู่ที่ 1 ต าบล 

หาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 100.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.  วงเงินงบประมาณ  
318,100.-  บาท  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 4) 

 

      /ดังนั้น จึงมีความประสงค์……………….. 
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 ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือให้มีพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน จึงเห็นสมควรด าเนินการตาม
หลักการข้างต้น ซึ่งเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

จงึขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 หมวดที่8เงินสะสมข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน หรือสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
  ประเภทตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกดิขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ  ขอเชิญ คุณวิทูล พณิชนันทเวช   
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
นายวิทูล พณิชนันทเวช  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ในวาระที่ 3 การขอจ่ายขาดเงิน

สะสม ผมขอสอบถามสัก 2 ข้อ ดังนี้ 
1. ตามท่ีได้พูดคุยกันโครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน มีจ านวน 4 โครงการ โครงการรางระบายน้ า 
อีก 2 โครงการ ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรตรงไหน  ชาวบ้านเขาก็รอกันอยู่  จึงอยากจะให้
ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วยครับ ยังไม่เห็นเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม 
      /2. การท ารางระบายน้ า ………….. 
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2. การท ารางระบายน้ าอีก 2 ที่ หมู่ที ่3 หมู่ที ่1 ท าพร้อมกัน ตารางเมตร 

ราคาท าไม่ไม่เท่ากัน  เพราะอะไร  ท าโครงการพร้อมกัน แล้วราคาไม่เท่ากัน  ต่างกัน
เพราะอะไรครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ครับ 
ประธานสภาฯ     
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง      เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว ขอ

ตอบข้อซักถาม ตามทีเ่ราได้พูดคุยกันไว้ว่าจะมี 4 โครงการ แต่ท าไมถึงน าเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพียง 2 โครงการ ดิฉันจะขออนุญาตให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง  
 ในส่วนการท าโครงการฯ ท าไมราคาไม่เหมือนกัน เพราะว่าเนื้ องานไม่
เหมือนกัน ราคาก็จะต่างกันไป ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่  สถานที่การท างาน ราคาก็จะต่างกัน 
ขอขอบคุณที่ท่านได้สอบถาม กองอ่ืนหรือผู้ที่ยังไม่เข้าใจจะได้ชี้แจง ให้ได้รับทราบ  ดิฉัน
ขออนุญาตให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงคะ ขอบคุณคะ   

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ กองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ     
นายสาธิต  ทองอนันต์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
นายช่างโยธาช านาญงาน ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ผม นายสาธิต ทองอนันต์  นายช่างโยธาช านาญงาน ผมขอ

อนุญาตชี้แจงประเด็นรายละเอียด  2 โครงการแรกครับ 
1. โครงการ 2 โครงการ มีแบบมาตรฐาน อีก 2 โครงการ เสงี่ยมแอร์เชื่อม 

แขวงกรมทาง จะต้องมีวิศวกรรมรับรอง ในส่วนโครงการ คสล. สุโขทัยสติกเกอร์จะต้อง
ออกแบบ จะต้องมีสามัญวิศวกรรับรอง ท าให้ล่าช้า  

2. ท าไม 2 โครงการ จะแตกต่างกนั ถ้าดรูายละเอียด เราต้องรื้อแล้วท าใหม่  
เสริมถนน  ส่วนโครงการที่ 2 เชื่อมซอย 6 ซอย 7 ไม่มีการเสริมถนน ราคาเลยถูกกว่า 
ครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด    
ประธานสภาฯ  อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

เห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ
ซอยเทศบาล 6 เชื่อมซอยเทศบาล 7   หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย  โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง0.50 ม. ยาว 99 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. วงเงินงบประมาณ  241 ,400.- บาท  ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
(เ พ่ิมเติม ครั้ งที่  1/2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 1) 
ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมอืขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10   เสียง 
 

/มีสมาชิกสภาเทศบาล…………….. 
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    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  
  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย

เทศบาล 6 เชื่อมซอยเทศบาล 7   หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัด
สุโขทัย  โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง0.50 ม. ยาว 99 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. วงเงินงบประมาณ  241,400.- บาท  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยวก าหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 1) 
ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด    
ประธานสภาฯ  อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

เห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยไทย
เจริญ  หมู่ที่ 1 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 100.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.  วงเงิน
งบประมาณ  318,100.-  บาท  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว
ก าหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1.1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 4) 
ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมอืขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10   เสียง 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  
  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยไทย

เจริญ  หมู่ที่ 1 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 100.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.  วงเงิน
งบประมาณ  318,100.-  บาท  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว
ก าหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1.1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 4) 
ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมอืขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง 
         /ที่ประชุม……………….. 
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ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง  
นายประวิด  ตุ่นทอง      3.4 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติ  

ครับ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง      เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 3.4 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) 
หลักการ 
กองช่างเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า 
วัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวดผูก
เหล็ก ตะปู อิฐ ยางมะตอยส าเร็จรูป ท่อระบายน้ า คสล.และเครื่องมือท างาน เช่น 
ค้อน เลื่อย สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้และอ่ืนๆ 

2. งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ 
บริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา(6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาให้ผู้
รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2565 ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ครั้งที่     /256๕  แผนงานแผนงานอุตสาหกรรม
และการ โยธา  เ พ่ือจั ดซื้ อ วั สดุ ก่ อสร้ า งและจ้ า ง เหมาบริ การ  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2563 ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
รายการที่ ๑ 
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้าง หมวดทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   งบประมาณตั้งไว้      ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 

โอนลด       ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด    ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 

/โอนเพิ่ม……………… 
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โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดคา่วัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณตั้งไว้       ๑๕๐,๐๐๐.- บาท                              
ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว       ๗๘,๓๑๐.- บาท 
คงมีงบประมาณคงเหลือ      ๒๒๑,๖๙๐.- บาท 
โอนเพิ่ม        ๒๕๐,000.- บาท 
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม     ๔๗๑,๖๙๐.- บาท 

รายการที่ ๒ 
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดทีด่ินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรบัปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง โครงการ ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณตั้งไว้      ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๕๐,๐๐๐.- บาท 
โอนลด        ๔๕,๐๐๐.- บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด     ๕,๐๐๐.-  บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณตั้งไว้      ๒๗๐,๐๐๐.- บาท                              
ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว     ๒๓๙,๖๖๖.- บาท 
คงมีงบประมาณคงเหลือ     ๓๐,๓๓๔.- บาท 
โอนเพิ่ม       ๔๕,000.- บาท 
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม       ๗๕,๓๓๔.- บาท 

เหตุผล 
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและจ้างเหมาบริการเครื่องจักร ในการซ่อม

บ ารุงถนนลูกรัง คอนกรีต รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักให้เป็นไปตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของกองช่างตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม   - รบัทราบ 
 

/นางประวิด  ตุ่นทอง………….. 
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นางประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไมมี่ท่านใดอภิปราย ผมจะขอ    
ประธานสภาฯ  ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(กองช่าง)  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     10   เสียง 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  
  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      (กอง

ช่าง) ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
นายประวิด  ตุ่นทอง    3.5 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)  

ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติ ครับ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  3.5 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  1  รายการ 
   รายการเดิม 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  หน้าที่  124  ดังนี้ 

   1.  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  แบบที่2   จ านวน  1  เครื่อง     
                         จ านวน  20,000.-  บาท 
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  ดังต่อนี้ 
   1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) 
   2.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   3.  มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 

  4.  มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า  
2,048x1536  Pixel 

   5.  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (802.11b,g,n,ac),Bluetooth และ GPS 
   6.  มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4  G หรือดกีว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
   7.  มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต 
 
        /8. มีกล้องด้านหน้า…………………. 
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   8.  มีกล้องด้านหน้าละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
   9.  มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 

- ครุภัณฑด์ังกล่าวตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด 

   รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท

รายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  หน้าที ่ 124  ดังนี้ 

   1.โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  แบบท่ี 2  จ านวน 1 เครื่อง                                
                        จ านวน 20,000.- บาท             
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังต่อไปนี้ 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
   2.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 GB  
   3.  มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 32 GB 

4.  มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า  
2,048x1536  Pixel 

   5.  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac),Bluetooth และ GPS 
   6.  มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
   7.  มีอุปกรณ์การเขยีนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
   8.  มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
   9. มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด 

    เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 

2565 รายการ  เรื่อง  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต  แบบที่ 2  ซึ่งหลังจากที่
ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2565  แล้วพบว่าคุณลักษณะ
พ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกระทรวงดิจิทัล  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในเดือน ธันวาคม 2564  
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามที่ก าหนด
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 

 
 

/ดังนั้น  กองยุทธศาสตร์………………… 
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ดังนั้น  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงขอ

ด า เ นิ น ก าร แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปล งค า ชี้ แ จ ง   โ ดยอาศั ย อ า น าจต ามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน          
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวพิจารณา
อนุมัติ 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นางรุ่งอรุณ   ค าโมง 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค ์ ผันพักตร์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการฯ เนื่องจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ตั้ งงบประมาณไว้แล้ว กระทรวงดิจิทัล  

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามที่ก าหนดคุณลักษณะที่ก าหนดไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ได ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวพิจารณา
อนุมัติ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายครับ    
ประธานสภาฯ 
นางประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไมมี่ท่านใดอภิปราย ผมจะขอ    
ประธานสภาฯ  ความเห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ) ท่านใด
เห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมอืขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     10   เสียง 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  
  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ) ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมอืขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง 
 
 

/ทีป่ระชุม……………….   
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ทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
นายประวิด  ตุ่นทอง    3.6 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา) 

ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติ ครับ   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง      เรยีน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 3.6 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา) 
หลักการ 
ด้วยกองการศึกษา เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลง    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
จ านวน  1  รายการ 

    รายการเดิม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  หน้าที่  145  ดังนี้ 
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่องๆ ละ  7,500.-  บาท  จ านวน  
15,000.-  บาท 

   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า  ดังต่อนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที 
(ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 
dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 

/- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) ……………………. 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

    รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ประเภทรายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  หน้าที่  145  ดังนี้ 
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่องๆ ละ  7,500.-  บาท  จ านวน  
15,000.-  บาท 

   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  ดังต่อนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ      8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 
dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

/เหตุผล…………….. 
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    เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2565 รายการ  เรื่อง  โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)   ซ่ึงหลังจากที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2565  แล้วพบว่าคุณลักษณะพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
กระทรวงดิจิทัล  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามที่ก าหนดคุณลักษณะที่
ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ดังนั้น  จึงขอด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่
ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็ น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  นางรุ่งอรุณ   ค าโมง  
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน เนื่องจาก กองการศึกษา  ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับ กอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว กระทรวงดิจิทัล  เพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ในเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามที่ก าหนดคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2565 ได้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไมมี่ท่านใดอภิปราย ผมจะขอ    
ประธานสภาฯ  ความเห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา )ท่านใดเห็นชอบ
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครบั 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     10   เสียง 
 

/มีสมาชิกสภาเทศบาล……………….. 
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    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  
  เรื่อง  เทศบาล  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา )ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
นายประวิด  ตุ่นทอง  3.7 ญัตตผิู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลได้

เสนอญัตติ ครับ   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 3.7 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขฯ)   
หลกัการ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดให้ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมั ติของสภา
ท้องถิ่น” โดยขออนุมัติ        โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 1  
รายการโอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ

ด าเนินงาน          หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท จ านวนที่
โอน 30,000 บาท งบประมาณหลังโอน 70,000 บาท 

รายการโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย      ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล       แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จ านวน
เงินที่ โอน 30,000 บาท งบประมาณหลังโอน 30,000 บาท (รายละเอียด           
ตามแนบท้าย) 

 
/รายการที ่2 ………………  
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    รายการที่ 2   
    รายการโอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ
ด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 70,000 บาท จ านวนเงินที่
โอน 4,000 บาท งบประมาณหลังโอน 66,000 บาท 

รายการโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด

รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ  และรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังนี้ 

   -  ขนาดกว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร  
   -  หน้าโต๊ะไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดด้วย PVC 
   -  หน้าลิ้นชัก PVC กุญแจล็อค 2 ลิ้นชัก 

งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จ านวนเงินที่โอน 
4,000 บาท งบประมาณหลังโอน 4,000 บาท  

    รายการที่ 3   
    รายการโอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 66,000 บาท จ านวนเงินที่
โอน 3,000 บาท งบประมาณหลังโอน 63,000 บาท  

    รายการโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานบุหนัง
เทียม มีที่ท้าวแขน จ านวน 1 ตัว    มีคุณลักษณะและรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังนี้ 

   -  ขนาดกว้าง 57 x ลึก 63 x สูง 105 เซนติเมตร 
   -  ที่นั่งเก้าอ้ีและพนักพิง หุ้มด้วยหนังเทียม 
   -  ปรับระดับความสูง - ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 

-  มีที่ท้าวแขน 
-  ขาห้าแฉกเป็นพลาสติกผสมในล่อนสีด า   พร้อมล้อเลื่อนแบบคู่ เลื่อนได้เป็นอิสระทุก
ล้อ 

งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จ านวนเงินที่โอน 
3,000 บาท งบประมาณหลังโอน 3,000 บาท  

เหตุผล 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามเสนอ 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลหาดเสี้ยว เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
นางรุ่งอรุณ ค าโมง   นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  สืบเนื่องมาจาก กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงงบประมาณที่ไม่ได้ตั้ง

จ่ายไว้  และได้โอนเงินในส่วนไม่จ าเป็นต้องใช้  โอนมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ประมวลผล  อันนี้ก็เป็นเหตุผล  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไมมี่ท่านใดอภิปราย ผมจะขอ    
ประธานสภาฯ  ความเห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขฯ) ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     10   เสียง 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขฯ) ท่าน
ใดไมเ่ห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี ้
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ   
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที ่ 5    ……………... 
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ระเบียบวาระที ่ 5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง        - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช   ครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  ขอ

ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาล ผมขอฝาก 3 เรื่อง 
1. เรื่องรางระบายน้ าซอย 12 – 13  หมู่ที ่5 บ้านป่าไผ่ คราวที่  

นายกเทศมนตรีฯ ได้อนุมัติไปแล้ว ไปถึงไหนแล้วครับ มีชาวบ้านมาถามผมก็ตอบ
ชาวบ้านไม่ได้ ผมขอทราบความคืบหน้าหน่อยครับ เพ่ือจะได้น าไปชี้แจงให้ชาวบ้าน
ทราบ 

2. งานบวชชช้างบ้านหาดเสี้ยว ปีนี้เราจะมีงานบวชช้างบ้านหาดเสี้ยว 
หรือไม่ครับ หรืออย่างไรครับ ผมจะได้ไปตอบชาวบ้านได้ครับ 

3. โครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ขอให้ด าเนินการเร็วๆ ได้หรือไม่ครับ ปีนี้ยัง 
ไม่มีผลงานอะไรเลย ที่เห็นก็มีถนนสายคลองพง พ่ึงเห็นตรงนี้  ผมจึงขอฝากกองช่างช่วย
ด าเนินการให้เร็วๆ หน่วยครับ เพราะเป็นความหวังของชาวบ้านครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง        -   ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางพรพรรณ  ถาริยะ  - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1    

ขอเรียนสอบถาม ดังนี้  
1. เรื่องการประชุม  เรื่องถังเก็บน้ า ที่ประชาชนขอมา บ้านลุงเชียร บ้าน 

ตาราญ ได้จัดซื้อแล้วหรือยังคะ ตอนนั้นนายกฯ แจ้งว่าซื้อไว้แล้วจะให้งานป้องกันฯเอา
ไปให้  ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับคะ 

2. เรื่องตาข่ายกันนก ผ่านการประชุมสภาเทศบาล ไปแล้ว นานแล้ว ดิฉันก็ 
สอบถามทุกสมัยประชุม งบประมาณก็มีแล้ว  ก็ยังไม่เห็นด าเนินการอะไร  ติดขัด
ตรงไหนคะ 

3. เรื่องรางระบายน้ า เข้าหน้าฝนแล้ว ฝนมาแล้ว ขอให้เทศบาลฯ เร่ง 
ด าเนินการหน่อยคะ ถ้าหากฝนมาเกรงว่าจะด าเนินการไม่ทันคะ แต่ละกองก็คงมี
แผนปฏิบัติงานอยู่แล้ว ก็ขอฝากด้วยคะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง        -   ขอเชิญ คุณณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ผม นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  

ขออนุญาตสอบถามครับ เนื่องจากมีประชาชนสอบถามมา  การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด มี
หน่วยงานขอเอกชน กู้ภัยเทพนิมิต ไปพ่นยา ไปรับ ไปส่ง ประชาชนก็สอบถามมาว่า
ท าไมเทศบาลไม่มาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด เขามองว่าเทศบาลฯ น่าจะมีความพร้อมมากกว่า 
ถ้าได้ค าตอบผมจะได้ไปตอบให้ชาวบ้านรับทราบครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง        -   ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง……………   
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  

นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
- เรื่อง การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด เอกชนเขาได้รับการสนับสนุนน้ ายา   ขอฝาก 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ได้น าไปพิจารณา ดิฉันขอแจ้งว่าเมื่อวานคนที่ศูนย์ CI 
จ านวน 103 คน ถือว่าเป็นจ านวนไม่น้อย เรื่องหน่วยกู้ภัยจะประสานอีกครั้ง 

- เรื่องรางระบายน้ า การท าช้าหรือเร็วอยู่ที่ ผู้อ านวยการกองช่าง  
ผู้รับผิดชอบ ต่อมาก็ปลัดเทศบาล ก็ต้องค่อยตรวจสอบ  และต่อมานายกเทศมนตรี  
ดิฉันได้มอบรองเกรียงศักดิ์  เข้าไปก ากับดูแลแล้ว เรามองไปถึงถนน 101 ที่เป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาล   

- เรื่องตาข่ายกันนก ก็ขอฝากกองสาธารณสุขฯ กองช่าง ผู้รับผิดชอบ 
ร่วมกัน ขอไปปรึกษาหารือกันเพ่ือด าเนินการต่อไป 

- เรื่องซ้ือถังกักเก็บน้ า ดิฉันจะประสานติดตามกับฝ่ายป้องกันฯ ให้คะ 
- เรื่อง รางระบายน้ า หมู่ที ่5 จะขอให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ 
- เรื่องงานบวชช้าง ดิฉันก็ถูกถามมามากมาย สถานการณ์ตอนนี้ 

ไม่สามารถตอบได้ว่าจะท าได้หรือไม่ได้ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -   ขอเชิญ  กองช่าง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสาธิต ทองอนันต์  - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล   
นายช่างโยธาช านาญงาน  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ผม นายสาธิต  ทองอนันต์ นายช่างโยธาช านาญงาน  ขออนุญาต

ชี้แจงโครงการซอย 12 – 13 บ้านป่าไผ่ เหมือนมีวิบากกรรม คือคณะกรรมการวินิจฉัย 
ได้แจ้งหนังสือมา    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ยกเลิก ว 845 ถ้าเราไม่ทัน เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2565 เราต้องกลับไปเริ่มกระบวนการใหม่  ต้องด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างใหม่ กองคลังก็ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง        -   โครงการที่อนุมัติไปแล้ว ยังไม่ได้ท าต้องมาเริ่มต้นใหม่   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นายพิทยาธร แก้วหลวง  - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ผม นายพิทยาธร แก้วหลวง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  ประเด็นแรก ขอขอบคณุท่ีได้อนุมัติการจัดซื้อคอมพิวเตอร์    
  ประเด็นที่สอง ตามที่สภาเทศบาล สอบถาม จะต้องท าเป็นกระทู้ถาม พอไม่ได้

ท ากระทู้ถามมา ก็เลยไม่ได้เตรียมค าตอบไว้ หากโอกาสหน้าท่านสมาชิกสภาเทศบาล ส่ง
กระทู้ถามมาก่อน ก็จะได้เตรียมตอบค าถามให้ท่านได้รับทราบครับ 

  เรื่อง ตลาดสด ตาข่ายกันนก จะเร่งด าเนินการเร็วๆ นี้ ตาข่ายกันนก ก าลังท า
บันทึกถึงผู้บริหาร และก็จะด าเนินการประสานกับกองช่าง 

 
 

/เรื่อง การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด………….. 
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  เรื่อง การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด อาจจะเป็นคณะกรรมการต าบล เราไม่ค่อยสื่อสาร

กัน ผมได้สอบถามไปที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  เรื่องการควบคุมโรคจะให้เราช่วยท า
อะไรมั้ย การตรวจคัดกรอกจะให้เราไปช่วยท าอะไร  เขาไม่ตอบกลับมาว่าจะให้เราท า
อะไร ก็เลยท าให้กองสาธารณสุขฯ ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือครับ  ตอนนี้เราได้รับการอนุมัต ิ
โครงการฯ จ านวนเงิน 80,000.- บาท เราก็จะซ้ือมาให้ครบ ได้พูดคุยกับท่าน 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้ว เราจะจัดซื้อกรณีเร่งด่วน   
ถ้าได้รับการสื่อข้อมูล  เราพร้อมที่จะปฏิบัติเต็มที่  ถ้าเราได้รับการประสานมาเราจะ
ด าเนินการให้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่านครับ 
ทีป่ระชุม   -  รับทราบ 

ปิดประชุม  เวลา   16.40 น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทกึการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่ 7  มีนาคม  2565 

  ลงชื่อ        สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     ประธานกรรมการ       
                  (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)                       

  ลงชื่อ  ร้อยตรี ด ารง  ขอบเหลือง   กรรมการ       
                        (ด ารง  ขอบเหลือง)    

                 ลงชื่อ      อานุภาพ  ยิ่งนิยม กรรมการ/เลขานุการ                      
                                     (นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม)   

สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวรับรองรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที ่ 25  พฤษภาคม  2565 

  ลงชื่อ      ประวิด  ตุ่นทอง    ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
                                                   (นายประวิด  ตุ่นทอง)  
           ส าเนาถูกต้อง 

 
           (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 



 
 


